



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจากการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้น
ที่ผู้สมัครได้รับรองไว้ โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ
คัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินผลงานเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก	หมายเหตุ
๑	นางจิรภัทร สิทธิสันต์	นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๕๔๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรี	นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๓๗๕ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรี	
๒	นางธัญมน ณรงค์วงศ์วัฒนา	นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๗๕๐ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๓๗๕ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรี	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี

๓. วิธีการคัดเลือกพิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ และใช้วิธีสัมภาษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ